



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
(สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สินอาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้รับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ดังต่อไปนี้

ผู้ขอรับเอกสารสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
๒. บริษัท สยามราชธานี จำกัด
๓. บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด

ผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท สยามราชธานี จำกัด
๒. บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
๓. บริษัท สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จำกัด

บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ จึงได้ตัดสินใจให้บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของสำนักงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๙๙๐,๕๐๘.๖๘ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว เป็นผู้ชนะการสอบราคา เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการสอบราคา ครั้งนี้

/ดังนั้น...

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. สมควรเจรจาต่อรองขอให้บริษัทฯ ปรับลดราคาค่าจ้างลงอีก ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับลดราคาลงจำนวน ๑๖,๓๙๖.๖๘ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๑๒.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.